

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

คำชี้แจงความรับผิดชอบด้านการจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการจัดทำรายงานความยั่งยืนปี 2563 ตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI รวมถึง การระบุผู้มีส่วนได้เสีย คำจำกัดความของสาระสำคัญของ GRI รวมถึง การระบุผู้มีส่วนได้เสีย คำจำกัดความของสาระสำคัญของ GRI รวมถึง การระบุผู้มีส่วนได้เสีย คำจำกัดความของสาระสำคัญของ GRI รวมถึง การระบุผู้มีส่วนได้เสีย คำจำกัดความของสาระสำคัญของ GRI

รายงานความยั่งยืนปี 2563 ของเราให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการสร้างคุณค่าแบบองค์รวมของไอวีแอล ซึ่งครอบคลุม

แนวทางการจัดทำรายงาน

เราได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบเล่มด้วยตั้งแต่ปี 2553 และปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางออนไลน์ให้ทันสมัยตลอดทั้งปีตามความเหมาะสม การรายงานด้านความยั่งยืนทั้งเชิงรุกและเชิงโต้ตอบเป็นหนึ่งในหลายช่องทางที่มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา ทำให้เราสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในเชิงรุก กำหนดแผนงานหลัก และมุ่งเน้นแผนงานในอนาคต ตลอดจนตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและที่กำลังเผชิญอยู่ทั่วโลก ด้วยการยึดมั่นในกรอบการทำงานอันเป็นที่ยอมรับและมีความสอดคล้องกัน การรายงานความยั่งยืนจะนำเสนอข้อมูลที่ผู้อ่านซึ่งเปรียบเทียบกับได้ถูกปีและทุกภาคส่วน และมีส่วนสัมพันธ์กับองค์กรระดับโลกอื่นๆ ที่ดำเนินงานคล้ายกับไอวีแอล เรายังมั่นใจด้วยว่าข้อมูลของเราได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบอิสระ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน GRI: Core option พร้อมด้วย การอ้างอิงที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น International Integrated Reporting <IR> Framework เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) หลักการของ UNGC และ มาตรฐานการรับรอง AA1000 ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ยังทำหน้าที่เป็นรายงาน

ขอบเขตของการรายงาน

รายงานความยั่งยืนปี 2563 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าที่สำคัญที่เป็นรูปธรรมต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา นั่นคือประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างคุณค่าในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของเรา ปัญหาเหล่านี้มีการหารือและทดสอบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย และได้มีการเปิดเผยภายในขอบเขตการรายงานของเรา กรอบของการรายงานเชิงบูรณาการกำหนดให้เราต้องอธิบายภาพรวมขององค์กร แนวทางในการกำกับดูแล รูปแบบธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสที่เราเผชิญอยู่ ผลการดำเนินงาน และแนวโน้มในอนาคตของเรา

ทั้งในด้านที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงในด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินของธุรกิจ

รายงานฉบับนี้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและการเงินที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของเราอย่างละเอียด เราคัดเลือกหัวข้อของรายงานตามหลักการรายงานของ GRI เพื่อกำหนดเนื้อหาและคุณภาพของรายงาน นอกจากรายงานของเราแล้ว เรายังเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมทางออนไลน์ ซึ่งลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะอยู่ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

การสื่อสารความคืบหน้า (COP) เกี่ยวกับการดำเนินการของไอวีแอลตามหลักการ 10 ประการของ UNGC ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของการรายงานความยั่งยืนในปี 2563 เราตัดสินใจที่จะพัฒนาการรายงานด้านความยั่งยืนของเราและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการสื่อสารที่สัมพันธ์กับ ESG ภายในองค์กรของเราด้วยการจัดโครงสร้างเนื้อหาการรายงานตามกรอบการรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Reporting <IR> Framework) ของ International Integrated Reporting Council (IIRC) รายงานฉบับนี้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล รวมถึงข้อมูลทางการเงินจากทั่วทั้งไอวีแอลและบริษัทย่อยของเรา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้อย่างชัดเจนถึงคุณค่าที่เราสร้างหรือถ่ายทอดไปตามกาลเวลา แนวทางของรายงานฉบับนี้จะจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลการสร้างคุณค่านี้ให้เป็น “ทุน” แต่ละประเภท (ทางการเงิน ทางการผลิตทางปัญญา ทางบุคลากร ทางสังคมและความสัมพันธ์ และทางธรรมชาติ)

สำหรับรายงานฉบับนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ดำเนินงาน 107 แห่ง ใน 33 ประเทศที่เราดำเนินการอยู่ทั่วโลก รวมถึงบริษัทย่อยและโรงงานของเรา (ดูที่หัวข้อ ‘ช้อยก์วัน’ ด้านล่าง สำหรับบริษัทที่ไม่ถูกรวมอยู่ด้วย) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เช่น บริษัทที่ถูกซื้อกิจการมาใหม่จะถูกรายงานในวันที่เข้าซื้อกิจการวันแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในบางกรณีเรายังอ้างถึงองค์กรและกิจกรรมระดับโลกที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หากเป็นบริษัทที่สำคัญ

เรารายงานข้อมูลที่รวบรวมไว้จากหน่วยงานข้างต้นที่ไอวีแอลมีกรรมสิทธิ์มากกว่า 50% และจากการร่วมทุนที่เรามีการควบคุมด้านการบริหารจัดการ แต่ไม่รวมข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่เรามีกรรมสิทธิ์ในบางส่วน และไม่ได้ควบคุมการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณของเรารวบรวมจากการอ่านมาตรวัด ข้อมูลจากระบบการผลิตต่างๆ ข้อมูลจากการทำบัญชีโดยละเอียด และการประมาณค่าด้วยหลักเกณฑ์พื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการรายงานของเราอยู่ในดัชนีมาตรฐาน GRI หน้า 142-148

การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG)

เราปฏิบัติตามระเบียบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยมาตรฐานการจัดทำบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร โดยสถาบันทรัพยากรโลก (WRI) และ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WBCSD)

หลักการจัดทำรายงาน

การสร้างคุณค่า

เรายังคงสร้างคุณค่าในฐานะที่เป็นธุรกิจบูรณาการระดับโลก รูปแบบธุรกิจของเราซึ่งมีการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ จะแสดงแทนหลักในการเปลี่ยนทรัพยากร (ทุน) ของเราให้เป็นผลลัพธ์อันทรงคุณค่าและสร้างผลลัพธ์แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายของเรา การเชื่อมต่อกระบวนการสร้างคุณค่าของไอวีแอลหมายถึงการเชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจในระดับสูงสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและเป้าหมายในอนาคต รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่การดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา และการให้คำมั่นว่าเราจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว

เนื้อหาของรายงาน

การรายงานความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลประจำปีที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการภายนอกหรือเป็นเพียงแค่การทำตามกระแสเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามรายงานจะเป็นตัวแทนผลลัพธ์จากชุดข้อมูลที่บูรณาการและต่อเนื่องกันภายในและทั่วทั้งไอวีแอล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร เพื่อให้มีการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นที่พวกเขาสนใจมากที่สุด เราจึงมีกระบวนการดังนี้

รายงานความยั่งยืนฉบับก่อนหน้าสามารถเข้าชมได้ผ่านลิงก์ด้านล่าง: <https://sustainability.indoramaventures.com/th/downloads/sustainability-reports>

เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการที่ใช้พลังงานสูงในปี 2563 ทำให้ธุรกิจทั่วโลกของเราเติบโตขึ้นและส่งผลต่อรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของเราที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้แน่ใจว่าความคืบหน้าและการสื่อสารที่ชัดเจนในการจะมุ่งไปสู่เป้าหมายปี 2568 ของเรา ดังนั้นจึงมีการปรับปีฐานใหม่ให้เป็นปี 2563 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีฐานนี้ โปรดดูในหัวข้อความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเรา ในหน้า 24

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของเราในปี 2562-2563 ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกการดำเนินงานทั่วโลกของเราทั้งหมด

- จัดสรรความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และเวลาให้แก่ประเด็นความยั่งยืนต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะใช้ในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา
- ทดสอบความแม่นยำในเชิงกลยุทธ์ของเราต่อประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่สำคัญ และตอบสนองการรณที่่จะเกิดขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติของเราซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์
- ระบุโอกาสสำหรับนวัตกรรม การเติบโต และการริเริ่มทางธุรกิจใหม่ๆ และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการบูรณาการความยั่งยืนในทุกการดำเนินงานประจำวันของเรา
- สร้างความมั่นใจล่วงหน้าถึงความเสี่ยงหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับการอนุญาตในการดำเนินงานของเรา

การตัดสินใจว่าประเด็นใดน่าสนใจที่สุดสำหรับผู้อ่านในรายงานความยั่งยืนปี 2563 คือการทำให้เกิดความมั่นใจว่าตลอดทั้งปี กระบวนการช่องทางผลตอบแทนและแพลตฟอร์มการสื่อสารจะถูกทบทวนไว้ในกระบวนการประเมินสาระสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมเชิงโครงสร้าง ซึ่งประเด็นต่างๆ จะได้รับการประเมิน วัตถุประสงค์ จัดอันดับ และจัดทำแผนตามหลักการที่เป็นทางการและกรอบการดำเนินงานต่างๆ

คุณภาพของรายงาน

การรายงานแบบบูรณาการซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความกระชับและครบถ้วน คือรูปแบบในอนาคตของการรายงานขององค์กร รายงานความยั่งยืนปี พ.ศ. 2563 ของเราซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีการอ้างอิงหลักการที่เป็นแนวทางมากกว่าตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่ง ผสมผสานข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่สอดคล้องกับกรอบการวัดผลและประสิทธิภาพในปัจจุบัน ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของเราต้องการและให้คุณค่า การใช้แนวทางการรายงานแบบบูรณาการช่วยให้เราสามารถเน้นความสำคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันภายในธุรกิจของเราและกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าเราจัดสรรทรัพยากรอย่างไรสำหรับต้นกุ่มทั้งหมด และแสดงให้เห็นว่าเราสร้างความยั่งยืนระยะยาวได้อย่างไร

มาตรฐาน GRI ช่วยให้องค์กรมีหลักการในการสร้างการสื่อสารที่ครอบคลุมและมีคุณภาพซึ่งเน้นที่ความสมดุล เปรียบเทียบได้ ถูกต้อง เหมาะสมกับเวลาชัดเจน และเชื่อถือได้ ในการจัดทำรายงานฉบับนี้ เราได้รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างชุดข้อมูลประเด็นสาระสำคัญที่แข็งแกร่ง ในการใช้มาตรฐาน GRI เพื่อกำหนดเนื้อหาารายงาน ในรายงานความยั่งยืนปี 2563 เราดำเนินการตามขั้นตอนสามประการดังนี้

1. บริบทด้านความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนปี 2563 นี้ ช่วยให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างและส่งเสริมคุณค่าระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของโอวีแอลและบริษัทย่อยของเรา รายงานสรุปว่าเราระบุหัวข้อสาระสำคัญที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนของเราอย่างไร ระบุแนวโน้มภายนอกกำหนดกลยุทธ์ของเรา วิธีที่เราควบคุมการนำกลยุทธ์นั้นมาดำเนินการ และแนวทางที่พิจารณาจัดการความเสี่ยงและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เราเชื่อมั่นอย่างมากว่าการเป็นผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบและดำเนินการได้เกินกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลนั้น จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างดี ธุรกิจจะมีความยั่งยืนและมอบผลประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการทำงานอย่างแท้จริงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และด้วยความเคารพต่อปัจจัยดังกล่าวเท่านั้น

2. การประเมินสาระสำคัญ

ในปี 2563 เราดำเนินการวิเคราะห์การประเมินสาระสำคัญของเราโดยรอบผลตอบรับจากผู้มีส่วนได้เสียภายในทั่วทุกการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงหน่วยธุรกิจหลักของเรา ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงลูกค้า ซัพพลายเออร์ นายธนาคาร นักลงทุน/ผู้จัดการกองทุน และที่ปรึกษาเรายังมุ่งเน้นในหัวข้อที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การกำกับดูแล สิ่งแวดล้อม และสังคมของธุรกิจ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าการอภิปรายมีกรอบในแง่ของผลกระทบที่ประเด็นเหล่านี้อาจมีต่อความสามารถในการสร้างคุณค่าระยะยาวของโอวีแอล

เราระบุประเด็นต่างๆ ในแผนภาพแสดงประเด็นสาระสำคัญ โดยแผนภาพนี้ได้รับการประเมินโดยผู้นำทางธุรกิจ ตัวแทนผู้นำการดำเนินงานรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างของบุคคลจากทั่วทั้งโอวีแอล ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และวิเคราะห์รายละเอียดโดยทีมความยั่งยืน และตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้เรายังมีการอ้างอิงเชื่อมโยงกับหัวข้อ GRI และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ในหัวข้อดัชนีมาตรฐาน GRI ในหน้า 142-151 ของรายงานฉบับนี้

ในปี 2563 มีการระบุประเด็นสาระสำคัญหลัก 13 หัวข้อ ซึ่งเราได้สร้างตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงและเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน รายละเอียดของแผนภาพแสดงประเด็นสาระสำคัญอยู่ในส่วนการประเมินสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้ในหน้า 32-33 และบนเว็บไซต์ของเราตามลิงค์ด้านล่าง:

<https://sustainability.indoramaventures.com/th/our-sustainability/materiality-assessment>

3. การรับรองรายงานความยั่งยืนและการตรวจสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เราเชื่อว่าการรับรองจากภายนอกให้ความน่าเชื่อถือ เพิ่มความโปร่งใสและทำให้การรายงานของเรามุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น โดยเราให้ผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกคือบริษัท TÜV India Private Limited ทำการตรวจสอบและรับรองข้อมูลให้ไว้ในรายงานความยั่งยืนปี 2563 ของเราว่าเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่ (GRI รอบการดำเนินงานแบบบูรณาการ <IR> Framework และมาตรฐานการรับรอง AA1000) คำชี้แจงการรับรองที่ออกโดย TÜV India Private Limited อยู่ในส่วนรายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอกในหน้า 134-137 ของรายงานฉบับนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 2 และ 3) [สำหรับ 1 ประเภท] ได้รับการรับรองโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก บริษัท TÜV Nord CERT GmbH ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 และ ISO 14064-3

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินในรายงานฉบับนี้มีความไม่แน่นอนบางประการเนื่องจากข้อจำกัดโดยธรรมชาติในลักษณะของการวัดข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เทคนิคการวัดผลและเกณฑ์การเลือกข้อมูลระหว่างโอวีแอลและบริษัทย่อยของเราอาจแตกต่างกัน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรายงานตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตเหล่านี้ต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราและสาธารณะ

ระเบียบวิธีการของข้อมูล

ความครอบคลุมของข้อมูล

ในปี 2563 เราขยายขอบเขตการตรวจสอบข้อมูลไปสู่อุตสาหกรรมที่ดำเนินงาน 107 แห่ง เทียบกับ 94 แห่ง ในปี 2562 เราขยายข้อมูลสำหรับการดำเนินงานบนพื้นฐานตามสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 100% (เช่นกรณีการดำเนินการที่เป็นเจ้าของ 80% จะทำการรายงานข้อมูล 100%) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้าง และการถือครองธุรกิจ

รายชื่อของธุรกิจที่มีการเข้าซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และการพัฒนาอื่นๆ ถูกระบุในรายงานประจำปี 2563 หน้า 90-101 และบนเว็บไซต์ของเรา ภายใต้หัวข้อห้องข่าวนักลงทุนสัมพันธ์:

<https://www.indoramaventures.com/th/investor-relations/newsroom/press-releases>

ข้อยกเว้น

รายงานความยั่งยืนปี 2563 มีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การกำกับดูแล และทรัพยากรบุคคล จากบริษัททั้งหมด รวมถึงกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และได้รับสิทธิในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้

- ข้อมูลของธุรกิจที่เข้าซื้อกิจการหรือเริ่มดำเนินงานหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ^ก
- ข้อมูลของกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการ ^ข
- ข้อมูลของสำนักงานขายและสำนักงานของบริษัท
- ข้อมูลทรัพยากรบุคคลนอกเหนือจากงานด้านสิทธิมนุษยชน และความผูกพันของพนักงาน ไม่รวมถึงกิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่าและไม่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการ

ก: หน่วยงานที่เข้าซื้อกิจการหรือเริ่มดำเนินการหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- Indorama Ventures Recycling Poland sp. Z o.o. (Bielsko-Biala)
- Indorama Ventures Recycling Poland sp. Z o.o. (Łęczycza)

ข: กิจการร่วมทุนที่มีสัดส่วนการถือครองธุรกิจ 50% หรือน้อยกว่า และ/หรือไม่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการ

- ES FiberVisions (Thailand) Co., Ltd., Thailand
- Shenma-PPH (Pingdingshan) Air Bag Yarn Manufacturing Co., Ltd., China
- Indorama Ventures EcoMex S. de R.L. de C.V., Mexico
- Corpus Christi Polymers LLC, the United States
- Huvis Global Corporation, the United States
- PETValue Philippines Corporation

ข้อมูลที่รายงานครอบคลุมทั้งบริษัท โดยมีการรายงานข้อมูลโดยใช้ระบบเมตริกและหน่วยสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อความคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคต

รายงานความยั่งยืนนี้มีข้อความที่แสดงถึง ‘การดำเนินงานในอนาคต’ - เช่นข้อความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในอนาคตของเราที่ถูกเสนอ ข้อความเช่นนี้ระบุได้โดยการใช้ภาษา เช่น การใช้คำว่า ‘เป้าหมาย’ ‘เชื่อว่า’ ‘ประมาณ’ ‘คาดการณ์’ ‘เป้าประสงค์’ ‘ตั้งใจว่า’ ‘อาจจะ’ ‘วางแผน’ ‘มีแผนจะ’ ‘เป้าหมาย’ ‘จะ’ และข้อความอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง ข้อความที่คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนี้ ทำให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเรา และได้แสดงให้เห็นว่าเราเชื่อมั่นอย่างไรว่ากลยุทธ์ของเราจะทำให้เราประสบความสำเร็จในระยะยาว

โดยธรรมชาติของคำเหล่านี้ยังหมายถึงรวมถึงการคาดคะเนบางอย่างในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตหรือกว้างกว่านั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินการตามเป้าหมายของเรา ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและรอบวัฏจักร ความซับซ้อนทางการคลังระดับประเทศ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพของเรา ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่คาดไม่ถึงในประเทศที่เราดำเนินการ ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนอยู่ในข้อความที่คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผู้อ่านต้องยอมรับเมื่อมีการประเมินข้อมูลตามที่ให้ไว้ นักลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบที่จะซื้อหรือขายหุ้นเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งกล่าวเฉพาะวันที่ใช้ถ้อยคำนั้น โอวีแอลไม่มีข้อผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ผลลัพธ์ของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุการณ์อื่นใด

ข้อเสนอแนะ

เรายินดีต้อนรับความคิดเห็น ความคิด และข้อเสนอแนะของคุณ กรุณาส่งไปที่ Sustainability@indorama.net